



ที่ ศธ 04047/ 2624

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

18 กรกฎาคม 2561

เรื่อง การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปใช้ในสถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือแจ้งจากสพฐ. จำนวน 1 ฉบับ  
2. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) จำนวน 1 ชุด  
(แผนการจัดการประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ,แผนการจัดการเรียนรู้ ตั้งแต่ชั้น ป.6-ม.3 , สื่อการเรียนรู้)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศให้ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนทุกโรงเรียน เป็นโรงเรียนสุจริต และร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการจัดทำหลักสูตร หรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาปรับใช้ในการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแยกประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง การไม่ยอมรับ และไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีแนวทางการนำไปใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนดังนี้

1. นำไปจัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติมของโรงเรียน
2. นำไปใช้ในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
3. นำไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สาระหน้าที่พลเมือง) หรือนำไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ขอแจ้งให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดปีการศึกษา 2561 ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนสุจริต และให้ศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) และนำไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา ตามบริบทและความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน ซึ่งเขตพื้นที่การศึกษาจะจัดอบรม การขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต และการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปใช้ในสถานศึกษา ประมาณต้นเดือนสิงหาคม 2561 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจตย์ สະສະຣມย์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1

กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
โทรศัพท์ 0-5311-2333 ต่อ 201-203 โทรมือถือ 098-5696998